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Fyrirspurn
til heilbrigðisráðherra um aðstoð við fyrrverandi vistmenn upptökuheimila.

Frá Kolbrúnu Halldórsdóttur.

1. Með hvaða hætti hefur sú aðstoð sem heitið var fyrrverandi vistmönnum, aðstandendum
og starfsfólki Breiðavíkurheimilisins og annarra sambærilegra vistheimila verið veitt?

2. Hversu margir hafa þegið aðstoð og hvaða heimilum hafa viðkomandi tengst?

Skriflegt svar óskast.


